

Số: 2997 /QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /*mt*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH (02).

BỘ TRƯỞNG

Trần Tuấn Anh

5
4
3
2
1



CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2997/QĐ-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (sau đây gọi chung là Nghị quyết số 134/NQ-CP), Bộ Công Thương ban hành Chương trình hành động với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra tại Nghị quyết số 134/NQ-CP; xác định rõ những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của ngành Công Thương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp được giao tại Nghị quyết số 134/NQ-CP.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Công Thương, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của các đơn vị, tổ chức trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức và nhân dân về bản chất của kinh tế tập thể, hợp tác xã, nhất là hợp tác xã kiểu mới. Khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xác định rõ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên.

- Đưa nội dung phát triển kinh tế tập thể vào chiến lược, kế hoạch phát triển của ngành, lĩnh vực phụ trách; tổ chức tôn vinh, khen thưởng các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã hoạt động hiệu quả thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

2. Vụ Kế hoạch chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng Kế hoạch/Đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 của ngành Công Thương.

Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch/Đề án/Chương trình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 bảo đảm phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao.

3. Cục Xúc tiến thương mại chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố triển khai Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về một số biện pháp xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương, hỗ trợ hợp tác xã, tổ chức xúc tiến thương mại, triển khai hoạt động xúc tiến thương mại.

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, cơ quan tổ chức liên quan triển khai Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, hỗ trợ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tham gia hoạt động xúc tiến thương mại.

4. Cục Công Thương địa phương chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố triển khai Chương trình khuyến công hỗ trợ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát triển.

5. Vụ Thị trường trong nước phát triển, mở rộng thị trường trong nước, liên doanh, liên kết giữa khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn với phát triển sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm; Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; các Hội nghị kết nối cung cầu...

6. Vụ Tổ chức cán bộ rà soát cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh tế tập thể của ngành Công Thương. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã.

7. Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại phối hợp với Vụ Thị trường trong nước, Cục Xuất nhập khẩu và các đơn vị liên quan nghiên cứu, dự báo thị trường cấp quốc gia và thông tin thị trường trên toàn quốc nhằm giúp các địa phương, hợp tác xã chủ động xây dựng chiến lược sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực, vùng, miền.

8. Vụ Tài chính và đổi mới doanh nghiệp chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ cân đối và bố trí nguồn lực xây dựng cơ chế, chính sách và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi của nhà nước đối với phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã ngành Công Thương phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và điều kiện cụ thể của Bộ.

(Các nhiệm vụ cụ thể tại phụ lục kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Nghị quyết số 134/NQ-CP, trên cơ sở những nhiệm vụ và nội dung chủ yếu trong Chương trình hành động này, đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ:

- Bám sát các mục tiêu, yêu cầu được nêu tại Nghị quyết số 134/NQ-CP của Chính phủ và những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tại Chương trình hành động này, thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, tổ chức thực hiện những nhiệm vụ bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ, thời hạn yêu cầu.

- Khẩn trương cụ thể hóa thành các nội dung, nhiệm vụ trong kế hoạch công tác của đơn vị hàng năm để triển khai thực hiện.

- Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP và Chương trình hành động trong phạm vi lĩnh vực, chức năng và nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện nghiêm quy định về chế độ báo cáo. Trước ngày 20 tháng 12 hàng năm, các đơn vị chủ trì đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ gửi Vụ Kế hoạch để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Vụ Kế hoạch chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, giám sát tiến độ và tổng hợp kết quả triển khai các nhiệm vụ được nêu trong Chương trình hành động.

3. Trong quá trình thực hiện Chương trình hành động, trường hợp cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể, các đơn vị chủ động đề xuất và thống nhất với Vụ Kế hoạch để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét quyết định. / *mm*

BỘ TRƯỞNG



Trần Tuấn Anh

Phụ lục

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
NGHỊ QUYẾT SỐ 134/NQ-CP NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 997/QĐ-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT	Nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Sản phẩm hoàn thành	Thời gian hoàn thành
1	Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về bản chất của kinh tế tập thể, hợp tác xã.	Văn phòng Bộ (Bộ Công Thương); Sở Công Thương các tỉnh/thành phố	Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương và các đơn vị có liên quan.	Các bài báo, phóng sự, chuyên đề về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.	Hàng năm
2	Xây dựng Kế hoạch/Đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã ngành Công Thương giai đoạn 2021 – 2025 phát triển bền vững	Vụ Kế hoạch	Cục Công Thương địa phương, Cục Công nghiệp Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Vụ Thị trường trong nước và các đơn vị liên quan	Báo cáo/Kế hoạch/Đề án	Năm 2020-2021
3	Triển khai Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về một số biện pháp xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương; Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại; Kế hoạch xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2025 hỗ trợ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tham gia hoạt động xúc tiến thương mại.	Cục Xúc tiến thương mại	Các đơn vị liên quan	Số lượng đề án hỗ trợ XTMM, kinh phí hỗ trợ	Hàng năm
4	Triển khai Chương trình khuyến công hỗ trợ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát triển	Cục Công Thương địa phương	Các đơn vị liên quan	Số lượng HTX, LHHTX được hỗ trợ kinh phí khuyến công; kinh phí hỗ trợ	Hàng năm

TT	Nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Sản phẩm hoàn thành	Thời gian hoàn thành
5	Phát triển, mở rộng thị trường trong nước, liên doanh, liên kết giữa khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn với phát triển sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm; Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; các Hội nghị kết nối cung cầu...	Vụ Thị trường trong nước	Các đơn vị liên quan		Hàng năm
6	Nghiên cứu, dự báo thị trường và thông tin thị trường cấp quốc gia nhằm giúp các địa phương, hợp tác xã chủ động xây dựng chiến lược sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực vùng, miền.	Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại	Vụ Thị trường trong nước, Cục Xuất nhập khẩu, Vụ Kế hoạch, Cục Công Thương địa phương và các đơn vị có liên quan	Bản tin, thông tin thị trường...	Hàng năm
7	Triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch/Đề án/Chương trình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021- 2025 của ngành Công Thương.	Vụ Kế hoạch	Cục Xúc tiến thương mại, Cục Công nghiệp Cục Công Thương địa phương, Vụ Thị trường trong nước và các đơn vị có liên quan		2021-2025
8	Điều tra, khảo sát tình hình phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ngành Công Thương làm cơ sở xây dựng định hướng/kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã ngành Công Thương	Vụ Kế hoạch	Cục Công Thương địa phương, Vụ Thị trường trong nước, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố và đơn vị có liên quan	Báo cáo	Năm 2021
9	Cân đối, bố trí kinh phí thực hiện các dự án, kế hoạch, đề án, chương trình, chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.	Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp; Văn phòng Bộ	Các đơn vị liên quan.	Bố trí kinh phí thực hiện.	Hàng năm

10

11

12